



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๑,๒๔ มูลค่าข่าว ๓๒๕,๔๕๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ไอคิวทะลุฟ้า... 24



กระปุกออมสินออมบุญก๊ิบเก้ ไอเดียเฟรชชี 'ว่าที่คุณครู มศว'

ไอคิว IQ กระตุไฟฟ้า

ขวดน้ำที่ถูกทิ้งกลายเป็นขยะไร้ค่า แปลงร่างกลายเป็นกระปุกออมสินแสนน่ารัก จากไอเดียสร้างสรรค์ของน้องใหม่ นิสิต มศว ปี 1 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเสนอในรายวิชา สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท377) ผู้สอนคือ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

น้องอาย น.ส.ทิพมาศ แบบอย่าง บอกเล่าว่าการคิดนำขยะอย่างขวดน้ำมาทำเป็นกระปุกออมสินถือเป็น การเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ



กระปุกออมสินของน้องอาย

ผลงานกระปุกออมสินคิดค้นของอายมีชื่อว่า "กระปุก look like" เพราะเชื่อว่าเมื่อทุกคนเห็นจะต้องมาคลไคล้ พวกเราเป็นน้องใหม่ ปี 1 เรียนกศบ. จบออกไปแล้วต้องเป็นครูวิทยาศาสตร์ การสร้างแรงบันดาลใจผ่าน การเรียนในชั้นเรียนจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก อาจารย์แบ่งกลุ่มให้ทุกคนทำกระปุกออมสินตามความชอบของตัวเอง แล้วให้สมาชิกในกลุ่มลงความเห็นว่าจะกระปุกออมสินอันไหนเหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะผลิตในนาม "บริษัท จิตอาสาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อ

กระปุกออมสินออมบุญก๊ิบเก้ ไอเดียเฟรชชี 'ว่าที่คุณครู มศว'



สังคม"

ด้าน น้องเกด น.ส.ปัทมาพร นานู นิสิต มศว ปี 1 คณะวิทยาศาสตร์ เล่าว่าหลังได้รับการ โหวตแล้วแต่ละกลุ่มต้องมาผลิตกระปุกออมสินให้ได้พอเพียงที่จะนำไปวางจำหน่าย โดยเราจะไม่ตั้งขายแต่ให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค

"งานของหนูชื่อว่าจะโก๋ออม ได้รับการโหวต เพื่อนๆ ในกลุ่มจึงต้องมาร่วมกันทำ ถังโก๋ออม โดยใช้ แกลลอนน้ำปลาถัง 5 ลิตร ซึ่ง มัน



น้องเกดและ 'ถังโก๋ออม'

ใหญ่มาก อาจารย์แนะนำว่าถ้าจะผลิตเพื่อมอบให้ผู้สนใจร่วมทำบุญต้องทำให้เล็กกว่านี้ ซึ่งคิดว่าทำได้ การเรียนโดยให้ทุกคนลงมือทำสำคัญมาก ทั้งสนุกและได้แก้ปัญหา"

ขณะที่ น้องอุกตอง น.ส.ปิยะนุช พะลัง กล่าวถึงผลงานที่ได้รับรางวัลในนาม "ธนาคารแพนด้า" หรือ Panda Bank กระปุกออมสินรูปแพนด้า น่าจะเข้าถึงเด็ก ๆ ได้ง่าย เพราะแพนด้าเป็นสัตว์ที่น่ารักและเข้าถึงเด็ก ๆ เป็นการส่งเสริมการออมให้เด็ก ๆ อยากหยอดกระปุกออมสินมากขึ้น

"เมื่อผลิตเสร็จแล้วทางกลุ่มต้องนำไปวางที่บูธในนาม บริษัท จิตอาสาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อสังคม พร้อมตั้งกล่องบริจาค เงินที่ ได้รับจะนำไปทำประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อ น้องๆ ที่ด้อยโอกาสต่อไป ถือเป็นการทำกระปุกออมสินเพื่อออมบุญและต่อคุณช่วย



เหลือน้องๆ ด้วย การไม่ตั้งราคาขายถือเป็น好事 เพราะผู้บริจาคจะ
ได้ร่วมบริจาคเงินตามแต่ศรัทธา 10 บาท 20 บาท 50 บาท 100 บาท
หรือมากกว่านั้นก็สามารทำได้ ถือเป็นกรร่วมบุญกันทำความดีอีก
วิธีหนึ่ง”



น้องลูกแดง กับ 'ธนาคารแพนด้า'

มาที่ หนู่มพิไล่ม นายภานุกร คงไสยะ เจ้าของผลงานน่ารัก “คุมะ
ออม” บอกเล่าว่าแรงบันดาลใจมาจากคูกิตาหมีเพศชายที่
ใครๆ รู้จักในชื่อ “คุมะมง” เจ้าหมีแก้มแดง การออกแบบ
ออมสินเพื่อให้เป็นที่ถูกใจนั้นต้องคิดว่าเด็กๆ ชอบอะไร
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ มีกระปุกที่ถูกใจเด็กๆ ก่อน

ปิดท้ายที่ น้องจ๊ะเอ๋ น.ส.วิจิตรา ทองพิมพ์ เจ้าของผล
งาน “ตู้ปณ. มศว ออมรัก” ที่ถูกเลือก เล่าถึงกระปุกตู้
ไปรษณีย์สีแดงสดว่าทำจากขวดน้ำที่คนดื่มเสร็จแล้ว การตั้ง
บริษัท จิตอาสาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อสังคม จะทำให้เรา
เดินออกสู่ชั้นเรียนไปปรับประสบการณ์ตรงในการทำงาน
การเรียนเพื่อออกไปเป็นครูนั้นการสร้างผลงานจากวัสดุ
อุปกรณ์ที่เหลือใช้เป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะโรงเรียนในต่าง
จังหวัดต้องใช้วัสดุเหลือใช้เข้ามาช่วย งบประมาณจัดซื้อ



'คุมะออม' ของพิไล่ม



น้องจ๊ะเอ๋กับ 'ตู้ปณ. มศว ออมรัก'

อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนไม่ได้ทำกันง่ายๆ หรืออาจจะมีแต่ก็น้อย
มาก ครูจึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์สิ่งต่างๆ รอบตัวให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

สนใจชมผลงานกระปุกแสนน่ารัก พร้อมร่วมออมเงินออมบุญ
แวะไปให้กำลังใจเฟรชชี คณะวิทยาศาสตร์ มศว กันได้ ที่ตลาดนัด
นานาชาติ มศว ประสานมิตร ทุกวันพฤหัสบดี